

UBND HUYỆN AN LÃO  
TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ

**BÀI THU HOẠCH 1 THÁNG 10/2024**

**I. Thời gian:** 07/10/2024

**II. Nội dung:** Một số ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

**Câu hỏi 1:** Đ/c hãy nêu tên 1 phần mềm mà đ/c đang áp dụng để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ? Tác dụng của phần mềm? Đ/c hãy lập 1 kế hoạch giáo dục có áp dụng phần mềm mà đ/c đang sử dụng. (*có minh chứng kèm theo kế hoạch*)

**Trả lời:**

***Phần mềm tôi đang áp dụng để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ là phần mềm PowerPoint***

***1. Tác dụng của phần mềm PowerPoint***

- Microsoft PowerPoint (PPT) là một chương trình phần mềm đồ họa trình chiếu mạnh mẽ và dễ sử dụng cho phép tạo các bản trình chiếu chuyên nghiệp. Đó là sự kết hợp của nhiều slide khác nhau mô tả cách diễn giải dữ liệu bằng hình ảnh và đồ họa, để trình bày thông tin theo cách tương tác và sáng tạo hơn được gọi là bản trình chiếu PowerPoint.

- Microsoft PowerPoint đi kèm với tất cả các tính năng cần để tạo bản trình chiếu. Có thể bắt đầu với một bản trình chiếu trống hoặc chọn từ các bản trình chiếu đã được thiết lập sẵn khác nhau (hay còn được gọi là mẫu PowerPoint). Mẫu PowerPoint là một bản trình chiếu với các kiểu và thiết kế đã được áp dụng thiết lập sẵn. Tùy chọn này là một cách dễ dàng nhất để giúp tạo bản trình chiếu PowerPoint nhanh chóng với một vài cú kích chuột.

Cũng có thể chèn ảnh và video từ máy tính và Internet, vẽ hình, tạo và chèn tất cả các loại biểu đồ. PowerPoint cung cấp nhiều cách để chuyển đổi giữa các slide và tạo hoạt ảnh cho các mục trên bất kỳ slide

2. Lập kế hoạch có áp dụng phần mềm PowerPoint

**Đề tài:** Khám phá một số con vật trong gia đình

Độ tuổi: 5-6 tuổi

LVPT: PTNT

Chủ đề: Động vật trong gia đình

**GIÁO VIÊN**

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Huyền**

**Nguyễn Thị Lan Hương**

**TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH**  
Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 11:05:51/02/2025  
bởi Nguyễn Thị Lan Hương (31313317\_huongnhd) – Trường Mầm Non Trường Thọ